
Fundargerð föstudaginn 16. sept kl 10:00 

 

Viðstaddir eru: 

Ríkey Sigurbjörnsdóttir deildarstjóri fræðslu- frístunda- og menningarmála 

Foreldraráð Leikskóla Fjallabyggðar: 

Inga Þórunn Waage 

Karen Birgisdóttir 

Ríkey Lilja Steinsdóttir boðaði forföll 
 

Foreldaráð óskaði eftir fundi með Rikey til að ræða „Fjallabyggð-heilsueflandi 

samfélag“ og hvernig má betur innleiða þá stefnu á leikskólabörnin. 

T.d. væri hægt að bjóða uppá tíma í íþróttahúsi þar sem börnin gætu hreyft sig og 

haft gaman. Rikey tók mjög vel í þá hugmynd og sagði bæjarfélagið opið fyrir 

styrkveitingu að þessu tagi. Hinsvegar yrði það að vera í höndum foreldra að óska 

eftir slíku og vill foreldraráð tryggja að það verði gert. 

Í sama samhengi finnst foreldraráði tímabært að gerð verði úttekt á næringu 

barnanna á leikskólanum. Skoða megi hversu næringaríkur maturinn er, gæði hans 

og hvort hægt væri að minnka neyslu sykurs og unnina kjötvara svo dæmi séu tekin. 

Markmiðið væri heilnæmari matseðill. 

 

Foreldraráð þakkar Ríkeyju fyrir góðan fund. 

 

Fundi slitið kl 11:00 
 


